

Số: /BC-UBND

Châu Thành, ngày tháng năm 2020

BÁO CÁO

Tổng kết 03 năm thực hiện Đề án chiến lược xuất khẩu hàng hóa chủ lực trên địa bàn huyện Châu Thành

Thực hiện Công văn số 1736/SCT-QLTM ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Sở Công thương về việc phối hợp báo cáo tổng kết 03 năm triển khai Đề án định hướng chiến lược xuất khẩu hàng hóa chủ lực tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành báo cáo như sau:

I. Công tác triển khai thực hiện

Thực hiện Đề án định hướng chiến lược xuất khẩu hàng hóa chủ lực tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (được UBND Tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 535/QĐ-UBND-HC ngày 26 tháng 5 năm 2017), Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành đã chỉ đạo ngành chuyên môn tổ chức triển khai thực hiện lồng ghép các giải pháp phát triển xuất khẩu các ngành hàng chủ lực của huyện với các kế hoạch, dự án phát triển sản xuất các ngành hàng trong thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, góp phần nâng cao lợi thế cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu thị trường xuất khẩu, gồm: lúa, nhãn, khoai lang, cá tra và con heo.

Tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện Châu Thành tham gia các Chương trình xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh, nhằm tìm kiếm thị trường tiêu thụ và quảng bá sản phẩm của địa phương.

Triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất từ Chương trình khuyến công; quan tâm kêu gọi đầu tư các dự án hỗ trợ chế biến, xuất khẩu gắn liền với vùng nguyên liệu tập trung chủ lực của huyện.

II. Kết quả thực hiện

1. Tình hình xuất khẩu các ngành hàng chủ lực của huyện

Huyện Châu Thành có nền kinh tế chủ yếu là nông nghiệp, sản phẩm truyền thống, đặc trưng thế mạnh của huyện có nguồn gốc từ nông nghiệp như: thủy sản và đặc biệt là cây ăn trái, chủ yếu là nhãn, thanh long, trái cây sấy và các sản phẩm

từ bột... Qua 03 năm triển khai Đề án, hiện nay một số sản phẩm có tiềm năng phát triển lớn được thị trường trong và ngoài nước ưa chuộng như:

a) Thủy sản:

Diện tích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện hàng năm đạt 645 ha/1.100 ha; trong đó: cá tra xuất khẩu là 157 ha/250 ha; cá nuôi các loại 439 ha (gồm nuôi ruộng vườn và nuôi ao hầm); ương giống cá tra 26 ha; ương giống cá khác 23 ha; nuôi lồng bè 288 cái (chủ yếu là nuôi cá điêu hồng).

Tổng sản lượng các loại thủy sản nuôi đến nay được 21.064 tấn/54.000 tấn. Trong đó: sản lượng cá tra xuất khẩu hàng năm đạt 19.679 tấn/52.000; cá khác 734 tấn (chủ yếu là cá lóc); cá lồng bè 651 tấn, giống cá tra 3 triệu con, giống cá khác 4 triệu con, bột cá tra và cá basa được 135 triệu con, bột cá khác 45,4 triệu con.

b) Nhãn:

Tổng diện tích Nhãn trên địa bàn huyện Châu Thành là 3.564 ha, trong đó tập trung chủ yếu ở xã An Nhơn, diện tích 897 ha, chiếm 25,2% diện tích toàn huyện. Nhu cầu thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu giúp cho ngành hàng Nhãn có nhiều cơ hội phát triển. Huyện Châu Thành đã phối hợp với Trường Đại học Cần Thơ triển khai đề tài "Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để xây dựng mô hình nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả kinh tế Nhãn Châu Thành – Đồng Tháp", quy mô 100 ha, nhằm nâng cao chất lượng đạt tiêu chuẩn VietGap và rải vụ Nhãn, giảm chi phí sản xuất.

HTX Nông sản an toàn An Hòa, xã An Nhơn thực hiện dịch vụ tiêu thụ nhãn của Thành viên HTX cung ứng cho các chợ đầu mối nông sản ở TP. Hồ Chí Minh với sản lượng 600 tấn/năm, với giá bình quân 21.000-30.000 đồng/kg.

c) Thanh Long ruột đỏ:

Thời gian gần đây, cây Thanh Long trở thành cây ăn trái có giá trị kinh tế cao, mang lại thu nhập cao cho nông dân, lợi thế cạnh tranh so với một số cây trồng khác, đồng thời còn là cây chủ lực xóa đói giảm nghèo. Đặc biệt hiện nay nhờ ứng dụng tốt khoa học kỹ thuật nên nông dân có thể xử lý cây ra hoa và cho trái quanh năm, chủ động về sản lượng đáp ứng nhu cầu xuất khẩu. Hàng năm Hợp tác xã Thanh long Hội quán, HTX nông sản xã Tân Phú Trung, các Tổ hợp tác trên địa bàn huyện đã liên kết bán cho Công ty Vạn Phát Thành, Công ty xuất nhập khẩu Hoa Cường được 446 tấn Thanh long, giá Thanh Long giao động từ 15.000 – 21.000 đồng/kg.

Tổ hợp tác Thanh Long ruột đỏ xã Phú Hựu đã được cấp giấy chứng nhận VietGAP diện tích 11 ha. Hợp tác xã Thanh Long ruột đỏ An Phú Thuận và Tân Phú Trung cũng đăng ký cấp giấy chứng nhận VietGAP năm 2018, với diện tích 21 ha.

d) Các sản phẩm từ bột

Bằng chất lượng sản phẩm và biết khai thác thị trường nông thôn thông qua Chương trình hàng Việt về nông thôn, sản phẩm bột trộn sẵn của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại bột thực phẩm Tấn Sang (tổ 3, ấp Tân Lập, xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành) từng bước được thị trường chấp nhận. Với những nỗ lực đó, doanh nghiệp Tấn Sang là đơn vị duy nhất của tỉnh đạt giải thưởng “Sản phẩm, dịch vụ thương hiệu Việt tiêu biểu năm 2014 - lần thứ I”.

Công ty TNHH sản xuất thương mại bột thực phẩm Tấn Sang, với sản phẩm chủ yếu là bột trộn sẵn, doanh nghiệp Tấn Sang khai thác sâu vào thị trường nông thôn thông qua Chương trình hàng Việt về nông thôn, đã giúp cho sản phẩm của đơn vị đến tay người tiêu dùng ngày một nhiều hơn. Đến nay, sản phẩm bột Tấn Sang đã có mặt ở 63 tỉnh, thành; xuất gián tiếp sang Trung Quốc, Đài Loan... Công ty đã có trên 10 sản phẩm chủ lực, trong đó sản phẩm thế mạnh là bột nui chiên, bột chiên giòn đậu xanh, bột bánh xèo cốt dừa...

Bên cạnh đó, trong những năm qua bột Lộc Sánh là doanh nghiệp đang cung ứng cho thị trường dòng sản phẩm như: bột gạo nguyên chất, bột nếp nguyên chất... Ngoài cung cấp cho các hệ thống, kênh phân phối sỉ và lẻ trên toàn quốc, doanh nghiệp cũng là nhà cung cấp bột nguyên liệu cho các thương hiệu tên tuổi như: Công ty Cổ phần lương thực, thực phẩm SAFACO; Công ty liên doanh bột Quốc tế... Hiện nay bột Lộc Sánh đã cung cấp nguồn hàng sang thị trường Trung Quốc, Campuchia, Úc.

đ) Các sản phẩm trái cây sấy

Trong năm 2018 sản phẩm trái cây sấy của Công ty Nam Huy Đồng Tháp đã có mặt tại một số siêu thị và đơn đặt hàng từ Hà Nội và các tỉnh Miền Trung. Trung bình mỗi tháng Công ty sản xuất khoảng 20 tấn sản phẩm.

Đến đầu năm 2019 các sản phẩm trái cây sấy đến từ thương hiệu Nam Huy như: Chuối sấy, khoai môn sấy, mít sấy, củ sen sấy, hạt điều rang, đậu hà lan muối, đậu nành rang... được chứng nhận theo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, sử dụng trái cây chín tươi, không dùng hóa chất trong quy trình sản xuất, mang đến sự yên tâm tuyệt đối cho khách hàng và có mặt tại các siêu thị trong

nước và được xuất khẩu sang các thị trường: Hàn Quốc, Malaysia, Thái Lan... Trung bình mỗi tháng, năng lực sản xuất của công ty luôn đạt trên 10 - 35 tấn sản phẩm/ tháng.

Nguồn nguyên liệu trái cây dồi dào tại địa phương cùng các huyện lân cận, với máy móc, trang thiết bị hiện đại, dây chuyền sản xuất khép kín, Công ty Nam Huy đã trở thành thương hiệu “đóng đỉnh” trong lòng những thực khách đã từng nếm qua hương vị trái cây sậy tuyệt hảo này.

II. Công tác xúc tiến đầu tư, cơ chế chính sách đẩy mạnh sản xuất

1. Công tác xúc tiến đầu tư

Trên địa bàn huyện Châu Thành có Cụm công nghiệp Cái Tàu Hạ -An Nhơn, với diện tích 40,68 ha, (bao gồm khu dân cư) đã thu hút kêu gọi đầu tư thực hiện dự án trên toàn bộ khu đất trong cụm công nghiệp, gồm: 04 đơn vị có vốn trong và ngoài nước và một số nhà máy chế biến thủy sản, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy sản xuất hàng hóa phát triển, giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho lao động tại địa phương.

Trong 03 năm qua, để thực hiện tốt Đề án định hướng chiến lược xuất khẩu hàng hóa chủ lực đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, huyện Châu Thành đã triển khai quy hoạch Cụm công nghiệp Tân Lập, với diện tích 49,57 ha, thuộc xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành. Đến cuối năm 2020 Cụm công nghiệp Tân Lập đã hoàn thiện hạ tầng và tiếp tục tổ chức xúc tiến kêu gọi đầu tư tham dự các Hội nghị, Hội thảo về xúc tiến kêu gọi đầu tư do UBND Tỉnh, Trung tâm xúc tiến thương mại du lịch và đầu tư Tỉnh tổ chức ở trong và ngoài Tỉnh.

- Xây dựng mối quan hệ với các nhà đầu tư đang hoạt động thành công, hiệu quả trên địa bàn huyện, tỉnh, qua đó nhờ giới thiệu các doanh nghiệp khác về đầu tư tại địa phương, đặc biệt là các dự án ở Cụm công nghiệp Tân Lập.

Kết quả trong năm 2020 có nhiều nhà đầu tư đến tìm hiểu và đầu tư trên địa bàn huyện Châu Thành, gồm: Tập đoàn Sao Mai, Công ty TNHH MTV Mỹ Luông 689, Công ty TNHH thực phẩm Bích Chi 2... đến tìm hiểu đầu tư tại huyện, mở ra nhiều triển vọng trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

2. Cơ chế chính sách đẩy mạnh sản xuất

Tập trung thực hiện tốt các chính sách ưu đãi đầu tư theo quy định của Chính phủ và của UBND Tỉnh, đồng thời nghiên cứu đề xuất UBND Tỉnh, Trung ương điều chỉnh, bổ sung và ban hành những chính sách mới phù hợp với điều kiện thực tế, tạo sức hấp dẫn đối với nhà đầu tư.

Hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tham gia Đề án khuyến công địa phương của Tỉnh, nhằm đổi mới máy móc thiết bị, khắc phục những tồn tại, hạn chế của công nghệ cũ bằng những công nghệ mới tiên tiến hơn, ưu việt hơn, có khả năng tạo ra những sản phẩm có sức cạnh tranh trên thị trường.

Tổ chức cho các Hợp tác xã, Hội quán trên địa bàn huyện tham dự Hội thảo “Giúp nông dân làm kinh tế nông nghiệp”. Tạo điều kiện cho người dân được nghe các Diễn giả trao đổi, chia sẻ về những kết quả đạt được về xây dựng chuỗi ngành hàng nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long; cách giúp nông dân làm kinh tế nông nghiệp; dự án giúp nông dân Trà Vinh và Đồng Tháp làm nông nghiệp thông minh; hỗ trợ nông dân làm chuỗi nông trại tại Phú Quốc, Long an và Đồng Tháp.

III. Đáng giá chung

1. Thuận lợi

Châu Thành là huyện nằm ở phía Nam của tỉnh Đồng Tháp, thuộc vùng ngập lũ nông, có nguồn nước ngọt dồi dào, phù sa màu mỡ là điều kiện thuận lợi để phát triển nền sản xuất nông nghiệp đa canh đem lại hiệu quả kinh tế cao; nhiều kênh rạch khác đảm bảo cung cấp phù sa, nước tưới tiêu cho vùng sản xuất nông nghiệp tập trung quy mô lớn, trong đó sản lượng lúa, cây ăn trái và nuôi trồng thủy sản là nguồn nguyên liệu cung cấp thường xuyên cho công nghiệp chế biến, thị trường hàng hóa, dịch vụ ngày càng mở rộng, kênh lưu thông hàng hóa phát triển theo hướng gắn sản xuất với thị trường tiêu thụ; từng bước hình thành các chuỗi liên kết sản xuất chế biến và tiêu thụ sản phẩm giữa các doanh nghiệp với doanh nghiệp và doanh nghiệp thương mại với Tổ hợp tác, Hợp tác xã; các Phiên chợ Nông nghiệp xanh được người dân đồng tình ủng hộ, góp phần tích cực thúc đẩy quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Với những lợi thế nêu trên, việc phát triển các sản phẩm nông nghiệp được xem là nguồn xuất khẩu sản phẩm địa phương tại chỗ, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn huyện.

2. Khó khăn

Trong những tháng cuối năm 2019 đến nay do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên hầu hết đời sống của các hộ nuôi thủy sản và các công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn huyện Châu Thành vô cùng khó khăn do không tiêu thụ được các loại hàng hóa và thủy sản nuôi, đa số người nuôi cá đều thua lỗ (lỗ nặng nhất là các hộ nuôi cá tra xuất khẩu).

Mặc dù triển khai thực hiện nhiều giải pháp nâng cao giá trị các ngành hàng chủ lực của địa phương, tuy nhiên hoạt động xuất khẩu hàng hóa chưa đạt hiệu quả cao, chủ yếu là liên kết tiêu thụ với các doanh nghiệp trong nước, chưa xây dựng được nhiều thương hiệu hàng hóa, nên ưu thế cạnh tranh chưa cao.

Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh hoạt động ở địa bàn nông thôn có quy mô nhỏ, các sản phẩm hàng hóa chủ yếu là hàng nông sản thô và một phần là nông sản chế biến, mặc dù khá đa dạng về chủng loại nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu thị trường cạnh tranh ngày càng cao. Trình độ quản trị sản xuất, kinh doanh của các Hợp tác xã, Tổ hợp tác còn hạn chế.

Doanh nghiệp trực tiếp xuất khẩu trên địa bàn huyện Châu Thành còn ít, đa phần hàng hóa xuất khẩu phải phụ thuộc công ty, doanh nghiệp ngoài địa phương, nên sản lượng hàng hóa xuất khẩu còn hạn chế.

IV. Đề xuất, kiến nghị:

Sở, ngành Tỉnh tiếp tục tạo điều kiện cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tiếp cận nguồn vốn, đổi mới công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng sức cạnh tranh thị trường. Có chính sách hỗ trợ vốn vay ưu đãi cho các hộ nuôi thủy sản để giúp người nuôi tiếp tục tái sản xuất./.

Nơi nhận:

- Sở Công thương Tỉnh;
- Sở NN và PTNT Tỉnh;
- CT, các PCT. UBND Huyện;
- Phòng KT và HT Huyện;
- Phòng NN và PTNT Huyện;
- Phòng TC-KH Huyện;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- NC-KTN, NC-KT(G,T,Ng);
- NC-TH(Đ);
- Lưu: VT, NC(Th).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phan Thanh Dũng